

ที่ เอ็กโก 130/137

2 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของเอ็กโก
เรียน พันธมิตรธุรกิจ และคู่ค้า¹

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ได้ส่งเสริมและผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และตลอดห่วงโซ่คุณค่าการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ประกอบกับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงสิทธิที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเอ็กโก

เอ็กโก ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านนโยบายสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) อนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization Conventions: ILO Conventions) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ทั้งนี้ เอ็กโก ยึดมั่นในหลักการและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้อำนาจการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การเสริมสร้างวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานประจำวัน

เอ็กโก ได้สื่อสารเจตนารมณ์ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นการยึดถือการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อผู้ทรงสิทธิทุกกลุ่ม (ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน) ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของเอ็กโก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสิทธิมนุษยชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน²

ในกรณีนี้ เอ็กโก จึงใคร่ขอให้พันธมิตรธุรกิจ และคู่ค้า ร่วมปฏิบัติตามเจตนารมณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของเอ็กโก ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

¹พันธมิตรธุรกิจ หมายถึง องค์กร ลีออบบีส์และคน/หน่วยงานกลางอื่น ๆ บริษัทร่วมทุนและพันธมิตรร่วมค้า ภาครัฐ ลูกค้า และผู้ใช้บริการ. คู่ค้า หมายถึง บริษัท บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ และบริการต่าง ๆ ให้แก่เอ็กโก ซึ่งรวมไปถึงคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจหรือผู้รับใบอนุญาต ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ผลิต ผู้ผลิตชิ้นต้น และผู้ค้าส่ง

²อ้างถึง นโยบายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในนโยบายสิทธิมนุษยชน